

ชื่อผู้สมัคร : นายสาริต ก้านทอง

อายุ : 51 ปี

ตำแหน่ง : นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก รพ.ชัยภูมิ

สถานที่ทำงานปัจจุบัน : กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประวัติโดยสังเขป

ปี ๒๕๔๘ หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก รพ.ชัยภูมิ

ปี ๒๕๔๘ รองหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ รพ.ชัยภูมิ

ปี ๒๕๕๖ หัวหน้ากลุ่มงานภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล. รพ.ชัยภูมิ...

ปี ๒๕๖๐ ประธานคณะกรรมการสาขาดูแลผู้ป่วยสาขาประคับประคอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ

ประธานคณะกรรมการสาขาดูแลผู้ป่วยสาขา หู คอ จมูก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการด้านหู ราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการการแพทย์แห่งชาติด้านโสต ศอ นาสิก กระทรวงสาธารณสุข

ปี ๒๕๖๑ ประธานคณะกรรมการสาขาผู้พิการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยภูมิ

ปี ๒๕๖๓ รางวัลข้าราชการดีเด่น จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กำกับดูแลงานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

นโยบายหรือวิสัยทัศน์ในการพัฒนาราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย :

1. การบริหาร **ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีความโปร่งใส การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม** ของราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิก แห่งประเทศไทย
2. สร้างเสริมการมีส่วนร่วม ของ โสต ศอ นาสิก แพทย์ ทุกเขตบริการสุขภาพ **ให้มีบทบาทในการพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อธำรงไว้ของเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ความเสียสละ ความสามัคคี คุณธรรม และจริยธรรม** ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้าน โสต ศอ นาสิกวิทยา ทุกคน
3. ร่วมมือ กับ กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการโสต ศอ นาสิกวิทยา ทุกกลุ่มวัย **ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ คือ การส่งเสริมดูแลสุขภาพ การรักษาผ่าตัด การป้องกันควบคุมโรค และการฟื้นฟูสภาพโรค หู คอ จมูก โดยเชื่อมโยงระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ เข้ากับ ตติยภูมิ** ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย
4. ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโสตสัมผัสและการแก้ไขการพูด สมาคมการพยาบาล มหาวิทยาลัย รัฐและเอกชน ในทุกๆด้าน เพื่อพัฒนาระบบบริการด้านโสต ศอ นาสิกที่สำคัญ คือ **โรคเมเร็งศรีษะและลำคอ โรคหูน้ำหนวก การรักษาผ่าตัดโรคจมูกไซนัส การคัดกรอง วินิจฉัย รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสภาพทางการได้ยิน** ในกลุ่มวัยทารกแรกเกิด วัยทำงาน และ ผู้สูงอายุ
5. จัดการประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง ส่งเสริมการศึกษา วิจัย การฝึกอบรมและสอบเพื่อเป็นผู้มี

ความรู้ความชำนาญ กำหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมทางสัตว ศอ นาสิกวิทยา